

# Cảm tạ hơi ấm Linh Thao

**C**ảm trong tay tờ thông báo các khóa Linh thao 2008 vừa được in ra từ máy vi tính vẫn còn âm ỉ, những hình ảnh sinh hoạt rất an bình, rất đạo đức, rất gần gũi với Thiên Chúa của những ngày Linh thao mùa chay thánh 2007 tại Ahrweiler lại hiện lên trong tâm trí tôi. Nhắm mắt lại... Im lặng... để những hình ảnh đó được hiện lên rõ ràng hơn...

Ngước mắt lên thăm dăng lời cảm tạ Thiên Chúa, vì Ngài đã thương yêu dẫn dắt tôi đến tham dự khóa Linh thao, để tôi có dịp được thao luyện tâm hồn, biết cách cầu nguyện, biết cách mở lòng ra lắng nghe tiếng Chúa, cho tôi có cơ hội được sinh hoạt và sống những ngày thật ý nghĩa, thật an bình, thật thánh thiện với những người anh em đạo đức tốt lành của tôi và nhất là biết được Chúa luôn luôn yêu thương tôi, ban cho tôi những Hồng ân mà thật ra con người tôi không xứng đáng được đón nhận. Một tình yêu một chiều, vô bờ bến cho dù tôi đã sống xa Chúa, đã sống như một người con hoang đàng làm đau lòng Cha...

Cảm tạ Hồng ân Thiên Chúa đã dẫn tôi đến gặp cha Elizalde Thành, vị linh mục Dòng Tên khá ái hướng dẫn khóa Linh thao Ahrweiler 2007. Trông người cha thoát ra vẻ hiền từ, thánh thiện. Cha luôn tận tụy

trong yêu thương, như một người cha rất hiền từ tỉ mỉ dẫn dắt con cái nhận biết sự thương yêu bao la của Thiên Chúa, biết cách mở lòng ra để nghe được tiếng Chúa nói với mình, biết đón nhận những ân ích Chúa ban, biết cách cầu nguyện cùng Chúa. ... đã cho tôi nhận ra được những yếu đuối, khuyết điểm trong con người đầy những thói hư tật xấu của chính mình...

Thú thật, khi mới gặp cha Elizalde trong những giây phút ban đầu của khóa Linh thao, tôi hơi thất vọng và thậm chí nghĩ: “Cha người ngoại quốc thì làm sao có thể giảng tiếng Việt???” Nhất là lại giảng về Linh thao, với những đề tài đòi hỏi sự dẫn giải sâu sắc về tâm linh và ngôn ngữ diễn đạt... qua tâm tình của người Việt Nam?” Nhưng thật sự tôi đã lầm, suốt trong những ngày sống và sinh hoạt bên cha tôi đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Những lời lẽ

giảng phòng của Cha thật sâu sắc, những câu chuyện dí dỏm làm chúng tôi cười sặc lên, những lời lẽ tâm tình chia sẻ trong dịp hiện thân thương của cha rất Việt tính. Nếu nhắm mắt lại, tôi không thể nào tưởng tượng được người đang giảng Linh thao đứng trước tôi lại là người ngoại quốc. Cha giỏi quá ! nói tiếng Việt giỏi hơn người Việt.

Trước khi đến tham dự khóa Linh thao tâm hồn tôi trống rỗng, lạc lõng, yếu đuối bệnh hoạn, khi ra về cảm thấy được bình an, lành mạnh và nhất là qua phép Bí tích Hòa giải rất cảm động đến rơm rớm nước mắt. Tôi đã khóc thật sự, khóc trong sung sướng vì tôi đã làm hòa với Thiên Chúa và đã được đón nhận sự yêu thương tha thứ của người Cha Nhân Lành. Xin hết lòng cảm ơn thầy thuốc Elizalde Thành về những viên “Thần dược” của cha, con nguyện sẽ mang theo bên mình, bên con người



yếu đuối của con trong cuộc sống hằng ngày để phòng khi ốm đau, ngã bệnh. Xin thành tâm kính chúc cha tràn đầy Thánh đức, tràn đầy Hồng ân Thiên Chúa, thật nhiều sức khoẻ, tinh thần minh mẫn và gặp được nhiều niềm vui trong đời sống phục vụ hiến dâng. Nguyễn xin Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành với cha trong mọi sinh hoạt.

Suốt trong 3 ngày Linh thao tôi được may mắn đón nhận sự hy sinh và chăm sóc lo lắng của ban tổ chức. Tôi muốn nói lên lời cảm ơn chân thành đến quý vị, đặc biệt ông Trương Xuân Sao. Ông và ban tổ chức đã chuẩn bị rất chu đáo. Từ vấn đề phòng ốc, ẩm thực, có cả rượu cưới Cana... cho đến những tài liệu học hỏi, bút giấy, sách vở...rất đầy đủ. Đầy đủ cả về tinh thần lẫn vật chất. Tất cả mọi công việc cho các sinh hoạt Linh thao được chuẩn bị một cách hoàn hảo và chặt chẽ. Qua đó chúng tôi có nhiều thì giờ cho việc cầu nguyện thiêng liêng, nhiều thì giờ để lắng nghe và làm quen thân với Thiên Chúa.

Xin hết lòng cảm ơn ông và quý ban tổ chức. Nguyễn xin Chúa Nhân Lành ban cho ông và gia quyến cùng quý ban tổ chức thật nhiều ơn lành hồn xác, dư đầy ân phúc, dồi dào

sức khỏe, để chúng tôi còn được may mắn tham dự những khóa Linh thao đầy bổ ích cho đời sống tâm linh.

Thú thật, sau khóa Linh thao để trở về với cuộc sống thường ngày, những hơi ấm của Linh thao mà tôi được may mắn đón nhận đã dần dần nguội đi, dần dần xa tôi. Sự ồn ào, ích kỷ, ham muốn, bon chen của cuộc sống hằng ngày đã chiếm đoạt tâm hồn tôi. Cánh cửa tâm hồn tôi dần dần bị khép kín lại. Tôi không còn nghe rõ được tiếng của Chúa, không hiểu Chúa muốn nói với tôi điều gì, nhiều khi còn giả vờ không nghe thấy, hoặc cố tình xa Chúa để cho Thần dữ len lỏi vào tâm hồn tôi.

Không! Không thể được, tôi không được phép để những hơi ấm Linh thao mà tôi đã được may mắn đón nhận bị nguội lạnh đi, bị tan biến đi. Tôi phải giữ chặt lấy nó, áp ủ nó, phải tìm mọi cách để hâm nóng nó trở lại ...

Lạy Chúa ! Xin Chúa thêm sức cho con, xin Chúa đừng để những hơi ấm của Linh thao trong tâm hồn con bị nguội lạnh đi. Xin Chúa cho con biết mở lòng ra trong mọi sinh hoạt của đời con, để con nghe được tiếng Chúa, hiểu được Chúa



muốn nói với con điều gì. Chúa đã ban cho con được thụ hưởng sự tự do, xin Chúa đừng để con lợi dụng sự tự do Chúa ban, mà sống theo tính xác thịt thấp hèn, làm cản trở Thần khí của Chúa Thánh linh vào trong tâm hồn con.

*Xin Chúa chớ để con sa chước cám dỗ.*

*Lạy Chúa! Chúa biết, con cần Chúa.*

*Con hằng trông cậy vào Chúa.*

*Con cần hơi ấm của Linh thao.*

Hồi tưởng về những ngày sinh hoạt Linh thao và để cho những giây phút rất cảm động, rất gần gũi với Thiên Chúa sống lại trong tôi, tâm hồn tôi cảm thấy được ấm áp bình yên trở lại, tin yêu và hy vọng nhiều hơn với những khó khăn của cuộc sống hằng ngày.

Tạ ơn Chúa! Cảm ơn những người đã truyền hơi ấm của Linh thao vào tâm hồn tôi. Cảm ơn những người anh em tốt lành cùng khóa, đã cho tôi nhìn thấy mẫu gương thật đẹp của đời sống đạo đức. Cảm ơn hơi ấm Linh thao.

**Tham dự viên NĐT.**

